

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## #กรุงเทพธุรกิจ

## บจ.ปรับแผนธุรกิจใหม่'บ้านปู'ทบทวนลงทุนหลัง'เซลล์แก๊ส'เกินเป้า

เล็งยกเลิกขายล่วงหน้า เน้นราคาสปอตรับการขยับ

สำรวจบจ.ใหญ่ปรับโครงสร้างธุรกิจเน้นนอนคอลแทน "บ้านปู" ทบทวนแผนลงทุนเพิ่มหลังธุรกิจเซลล์แก๊สโตเร็วกว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลาร์ปีนี้ จากเดิมคาด 5ปี หวังสัดส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่ม ประเมินราคาถ่านหิน 80-85 ดอลลาร์ต่อตัน พร้อมยกเลิกขายล่วงหน้า รับแผนปรับขึ้นราคา

## รัฐยึดหลักสากล บริหาร'บัญชีเงิน'

"แบงก์ชาติ" ย้ำ การบริหารบัญชีเงินฝากที่ไม่มี การเคลื่อนไหวใดๆ โดยที่รัฐ เข้ามาบริการจัดการ ถือเป็นหลักสากล ระบุดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ ด้าน "ออมสิน" เผยเงินฝากที่ไม่มี การเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี มีสัดส่วนเพียง 1% ของยอด เงินฝากทั้งหมด

## แบงก์ชาติตั้ง'คณิต-สุภัค'นั่งบอร์ดกนง.

บอร์ดแบงก์ชาติตั้งกรรมการ ใน 2 บอร์ดย่อย ทั้ง "กนง.-กนส." เผยในส่วนของ กนง. ตั้ง "คณิต แสงสุพรรณ" และ "สุภัค ศิวะรักษ์" นั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

## #ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

## รพท.คาด ศก.ไทยQ3โตเกิน4%

รพท.เผยส่งออกพุ่งแรงโตเกิน 8% ผลักดันเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตสูงเกินร้อยละ 4 ขณะครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยต้องขยายตัวที่ระดับ 4.1% เพื่อให้เศรษฐกิจทั้งปีโต 3.8% ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวปีนี้ใหม่ปลายปี

## KTC อัดแคมเปญใหญ่ชิงยอดใช้จ่ายรับไฮซีซั่น

นาง พิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย (เคทีซี) กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา การเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ของเคทีซีเติบโตได้ 7.1% สูงกว่าอุตสาหกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปีที่เติบโต 3.8% โดยหมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประกัน ท่องเที่ยว และน้ำมัน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เคทีซี เติบโตได้สูงกว่าอุตสาหกรรมมาจากโปรโมชั่นที่หลากหลาย และตรงใจลูกค้าประกอบกับการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงขึ้น โดยยอดใช้จ่าย ในส่วนของธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น กว่า 20% ในแต่ละปี

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## #โพสต์ทูเดย์

## กรุงไทยล่อใจจ่ายดอกเบี้ย 3.4% ขยายตราสาร

แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขยายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิ เท่ากับ 3.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

## เงินฝากแบงก์รัฐทะยานแตะ 4.48 ล้านล้านบาท

สศค.แจ้งยอดเงิน ฝากแบงก์รัฐ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 4.48 ล้านล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงาน ยอดเงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 4.48 ล้านล้านบาท

## คุมพฤติกรรมตัวแทน คปภ.ย้ำชัดทำลูกค้าเสียหาย บริษัทประกันต้องร่วมรับผิดชอบ

คปภ.ทิวเข้มประกันชีวิตร่วมรับผิดชอบตัวแทนทำลูกค้าเสียหายรुकุ่มครองผู้บริโภค

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายดูแลผู้บริโภคแบบเชิงรุกและครบวงจร เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของบริษัทประกันชีวิตจะต้องกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตให้ดี แม้ตัวแทนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเกิดจากพฤติกรรมของตัวแทน หากตัวแทนประกันชีวิตทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบจากการกระทำการเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นด้วย

## #มติชน

## รพท.พอใจตัวเลขจีดีพีโต3.8% ฟื้นกระจายตัวแล้วไม่มีแผนกระตุ้น ผลโพลชี้คนกล้าใช้จ่ายกลางปี'61

รพท.เผยตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 โตถึง 4% ตามแรงหนุนจากภาคส่งออก ชี้ออกเศรษฐกิจขณะนี้ เชื่อการบริโภคกระจายตัวมากแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้น โอกาสทั้งปีนี้โตเกิน 3.8% ด้านผลสำรวจ ม.หอการค้าไทย ประชาชนระบุงกล้าใช้จ่ายจริงกลางปีหน้า

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**เอสเอ็มอีเฮ'อุตสาหกรรม'ของขวัญ เพิ่มมาตรการหนุน2สัปดาห์เปิดตัว ปลื้มภาคผลิตปี60สูงสุด 4ปีทะลุ2%**

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังซื้อในประเทศเริ่มขยับตัวดี และตลาดส่งออกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ยาง ไปได้ดี เป็นผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรม จึงประเมินดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ทั้งปีนี้น่าจะขยายตัวในอัตราใกล้เคียง 2% เพิ่มขึ้นจากคาดไว้เดิมที่ 0.5-1.5% โดยเฉพาะช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งโดยปกติจะมีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในเทศกาลต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้จะขยายตัวได้ดีอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับภาคบริการที่ได้รับานิสงส์จากการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ทำให้เอ็มพีไอช่วงที่เหลือจึงขยายตัว ขณะที่ผลผลิตมวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมคาดทั้งปีนี้จะขยายตัวได้ 1.5-2% เพิ่มขึ้นจากเดิมคาดไว้ที่ 1-2% และเอ็มพีไอปีนี้น่าจะสูงสุดรอบ 4 ปี จากปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.6% ปี 2557 ระดับ -3.76% ปี 2558 ระดับ -0.04% ปี 2559 ขยับเป็นระดับ 1.6% และปี 2560 น่าจะได้ 2%

**น้ำมันโลกแกว่งตัวที่52-57ดอลลาร์ กลุ่มโอเปกอาจยืดเวลาลดผลิต**

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท.ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท.มองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2561 เพิ่มขึ้นและอยู่ระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยความต้องการน้ำมันดิบขยายตัวเป็น 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและขยายตัว 3.7% เพิ่มจากปีนี้คาดขยายตัว 3.6% โดยทิศทางราคาน้ำมันมาจากการปรับลดกำลังผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ขณะที่สหรัฐกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการผลิตทั่วโลกปีนี้อยู่ระดับ 1.7-2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบายการเมือง เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกที่ผันผวน รวมถึงยานยนต์ในอนาคตเน้นรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี)

#ไทยรัฐ

**อีอีอี "ซ้อปช่วยชาติ" กลับมาแล้ว**

"บิ๊กตู่" สั่งคลังจัดสิ้นปีเลี้ยงยืดเวลานานกว่าปีกลาย

"บิ๊กตู่" สั่งคลังจัด "โครงการซ้อปช่วยชาติ" ปลายปีกระตุ้นการใช้จ่ายและหมุนเงินสู่เศรษฐกิจเพิ่ม โดยอาจจะยืดเวลาให้ยาวกว่าปีที่ผ่านมา ด้านแบงก์ชาติระบุเศรษฐกิจไทยดีขึ้นไตรมาส 3 ทะลุ 4% ส่วนมาตรการกระตุ้นเพิ่มมองว่าควรให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อเสื้อผ้าของใช้ของกินมากกว่าให้คนรวยซื้อสินค้าคงทน

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ยึดพักหนี้ฉบับน้ำตาเกษตรกรหน้าท่วม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินและจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/2560 จากเดิม ครม.กำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้ 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรือเพิ่มขึ้น 47,539 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 8,595.5 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการโดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 5% เป็นเวลา 2 ปี คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 859.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,965.5 ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี เป็น 3,931 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,790.50 ล้านบาท

## ชาวไร่เร่งรัฐจัดให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2560/2561 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรวงเงิน 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปี แบ่งเป็นคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในอัตรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท

## แจงใช้ ม.44 เร่งสปีดผังเมือง ยกประโยชน์ลงทุนพื้นที่ "อีอีซี"

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เปิดเผยว่า สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกปร.) ขอยืนยันว่า การอาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา 44 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีในส่วนของการจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นการเร่งรัดขั้นตอนต่างๆให้การดำเนินงานรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ได้มีการผ่อนปรนมาตรฐานด้านการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ(อีเอชไอเอ) แต่อย่างใด

## เรียกร้อง "คลัง" แจง พ.ร.บ.บริหารเงินฝาก

ยึดเงินจริงหรือไม่"บัญชีไม่เคลื่อนไหว" 10 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดรับฟังความเห็นร่าง

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ....ที่จะมีการยึดเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ว่า กรณีนี้รัฐควรให้รายละเอียดที่ชัดเจนทั้งประเภทบัญชีและวงเงินที่จะเข้าเงื่อนไข รวมถึงคำนิยามของการเคลื่อนไหวว่าคืออะไรเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเสนอให้ทำประชาพิจารณ์ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น นอกเหนือจากการเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียว

## 1 พ.ย.จ่ายผ่านบัตรคนจน

"ขสมก.-การรถไฟ"ยืนยันพร้อมรับผู้โดยสาร

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยว่า ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลใช้บริการรถเมล์โดยสารโดยหักค่าเดินทางจากบัตรคนละ 500 บาท โดย ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 100 คัน และเป็นเครื่องหักเงินแบบโมบายอีก 250 คัน และภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จอีก 250 คัน รวม 600 คัน โดยในระหว่างนี้รถเมล์ที่ยังไม่มีการติดตั้ง EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารจะทำการจดบันทึกรายการการจ่ายเงินไว้ซึ่งจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

## ตลาดหุ้นปลายปีคงจะไม่หวือหวา

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานแถลงข่าวการจัดงาน "เซ็ก อิน เดอะซีดี 2560 ที่สุดของนวัตกรรมการลงทุนแห่งปี" ว่า คาดว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยปีหน้าจะเติบโตได้มากกว่านี้ และในช่วงวันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะจัดงานเซ็ก อิน เดอะซีดี เป็นครั้งที่ 13 ร่วมกับพันธมิตร เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่สยามพารากอน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120,000 คน โดยปัจจุบันผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นและพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นจะช่วยหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยยืนเหนือระดับ 1,700 จุดได้

## ก.ล.ต.แจ้ง 25 ผู้บริหาร IEC

กล่าวโทษทำผิดเสียหาย 200 ล้าน

ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IEC กับพวก 25 คน รวม 9 กรณีต่อดีเอสไอ พบร่วมกันกระทำความผิดโดยทุจริตเบียดบังทรัพย์สิน แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทำให้ IEC เสียหายมูลค่ารวม 200 ล้านบาท

## ย้าน้ำมันยังเป็นเชื้อเพลิงหลัก รถยนต์ไฟฟ้ายังตีximรยาวไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท.ได้คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดูในปี 2561 ว่า ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45-55 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะยอดการใช้น้ำมันทั่วโลกจะอยู่ที่ 1.4-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นผลจาก 3 ปัจจัย คือ 1.เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.7% 2.เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) จะเติบโตก้าวกระโดดแต่ทั่วโลกก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 2 ล้านคัน คิดเป็น 0.1% ของรถยนต์ทั่วโลก เนื่องจากราคาสูงและวิ่งใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆจึงไม่มีนัยสำคัญที่จะกดดันทำให้ยอดการใช้้ำมันของโลกลดลงได้ และ 3.นโยบายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังไม่ชัดเจน ทำให้น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักต่อไป

## "ท็อปส์ เดลี" ซูกรีนคอนเซปต์ ชวนเด็กธรรมศาสตร์ดูแลโลก

น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารร้านท็อปส์ เดลี เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เปิดท็อปส์ เดลี กรีน คอนเซปต์เต็มรูปแบบครั้งแรกที่สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เน้นการออกแบบโปร่งโล่งสบายไม่อัดอัดโครงสร้างใช้วัสดุไม้ E1 ช่วยลดการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์, ใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดมุม Co-working Space พร้อมฟรีไวไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่และปลั๊กไฟหนึ่งได้นานแบบไม่จำกัดเวลา

## ไทยคมสวนดีที่ทำได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ได้ชี้แจงกรณีการยื่นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กับบริษัทอินทซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยคมเพื่อหาข้อสรุปว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานหรือภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยดีอีเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน ส่วนไทยคมเห็นว่า อยู่ภายใต้กรอบของการรับใบอนุญาตจาก กสทช.และหลังหารือร่วมกันเป็นเวลานานและไม่สามารถเห็นพ้องกันได้ ไทยคมจึงได้ยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา

## ลดยกทรงเงินสะพัดเฉียดหมื่นล้านบาท

คนเริ่มใช้จ่ายส่งสัญญาณเศรษฐกิจผกผัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 60 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ย.60 โดยสำรวจความคิดเห็นจาก 1,199 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้จะอยู่ที่ 9,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 1 พฤศจิกายน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ศุลกากรชูนโยบายลดทอน

นำร่องใบขน-ชำระภาษีทำเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าในวันที่ 13 พ.ย.นี้ กรมศุลกากรจะนำร่องโครงการยื่นใบขนและรับชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ โดยช่วงแรกจะเปิดให้บริการที่ด่านท่าเรือกรุงเทพ และแหลมฉบัง ซึ่งทั้ง 2 ด่านนี้ มีปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกราว 70% ของสินค้าทั้งหมด โดยในเร็ว ๆ นี้กรมศุลกากรจะลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เพื่อให้เอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด